

ด่วนที่สุด

ที่ กก ๐๒๑๔/ ๕๗



ปก. 188.3
วันที่ ๒๓๑ ๖๖
เวลา ๑๕.๔๕ น.

สค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕184/66

6 ม.ค. 2566 เวลา 14.30 น.



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการขออนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากสถาบัน ERIA เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนผ่านการจัดทำผลงานวิจัย แผนแม่บท ฐานข้อมูล กรอบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) อย่างรอบด้าน รวมถึงการจัดทำกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียนในช่วงหลังวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาคมอาเซียนก้าวเข้าสู่อนาคตในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th